



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒			
๑.	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒	กระทรวงมหาดไทย	-
มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ			
๒.	ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน ๓๑ พฤษภาคมนี้ ลดหย่อน เงินต้นทันที ๓%	กระทรวงการคลัง	-
๓.	โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	-
๔.	สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ แก้หนี้ในระบบผู้ใช้แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	-
๕.	ตั้งถึงก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย	กระทรวงพลังงาน	-
๖.	เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน	กระทรวงสาธารณสุข	คลิปวิดีโอ ๑ ชุด
๗.	สังเกตน้ำแข็งก่อนซื้อ	กระทรวงสาธารณสุข	คลิปวิดีโอ ๑ ชุด

หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานนโยบายและแผน

๑) หัวข้อเรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ได้แก่

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะมีไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยในการจัดนิทรรศการ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

(๑) **พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒** โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์และความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธี ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น (พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด) พระราชพิธีเบื้องกลาง (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค เป็นต้น) และพระราชพิธีเบื้องปลาย (การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค)

(๒) **พระราชกรณียกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด** โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่จังหวัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๕๐๕ ทั่วประเทศ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ **การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒** โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นประธานการจัดงานในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนสด มหรสพเพลงพื้นบ้าน วงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น และการจัดมหรสพสมโภชที่จังหวัดทุกจังหวัด ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด พร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดการจัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ซึ่งทุกจังหวัดจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อดำเนินพิธีการในส่วนภูมิภาคไปพร้อมกับในส่วนกลาง

ในส่วนของการกำหนดชุดการแสดง ทุกจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด โดยได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ที่ได้มีการอนุรักษ์ และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย

จึงขอเชิญประชาชนทุกพื้นที่เข้าร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงการคลัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘

ผู้ประสานงาน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ คุณกนกที วิศรุตรัตน

โทร ๐ ๒๐๑๖๔๘๘๘ ต่อ ๔๕๑

๑. เรื่อง ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน ๓๑ พฤษภาคมนี้ ลดหย่อนเงินต้นทันที ๓%

๒. ที่มา/หลักการ

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกมาตรการจูงใจชั่วคราวสำหรับผู้กู้ยืมที่ผิติดชำระหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดเบี้ยปรับ ๘๕% ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น รวมถึงออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิติดชำระหนี้และผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ทันที ๓%

๓. การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประกาศมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิติดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับ ๘๕% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่าผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนมากไม่มีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้จำนวนมาก ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศทางหน้าเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th/discount/ หรือโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.studentloan.or.th/discount-form และส่งแฟกซ์มายังหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๔๐ และ ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๕๐

นอกจากนั้น กองทุนยังได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิติดชำระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้และมีความตั้งใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องก่อนกำหนด หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น ๓% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กองทุนหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อปลดภาระหนี้ของตนเองได้เร็วขึ้น รวมถึงได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘ กด ๙ หรือต่อ ๕๕๐-๕๘๐ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๔๒๑๒ ๖๓๔๙ - ๖๙ ทั้งนี้ กองทุนยังได้เพิ่มช่องทาง LINE@กยศ. เพื่อรองรับจำนวนผู้กู้ยืมที่ติดต่อเข้ามายังกองทุน เป็นจำนวนมากอีกด้วย

๔. ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

๕. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ของมาตรการดังกล่าวและกระตุ้นการชำระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องเพิ่มมากขึ้น

๖. ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ. ก่อน ๓๑ พฤษภาคมนี้ ลดหย่อนเงินต้นทันที ๓%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมมาตรการชำระหนี้ปิดบัญชีลดเบี้ยปรับ ๘๕% ผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้และมีเบี้ยปรับทุกกรณี จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ ๘๕% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี โดยลงทะเบียนแจ้งขอใช้สิทธิลดเบี้ยปรับตามเงื่อนไขได้ทาง www.studentloan.or.th/discount/ ก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น สำหรับผู้กู้ยืมประวัติดี ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย รับสิทธิพิเศษ เมื่อทำการปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนเงินต้นทันที ๓% ณ วันที่มาชำระปิดบัญชี ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกผู้กู้ยืมสามารถติดต่อ กยศ. ได้ทาง Line@กยศ. หรือ call center โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรม กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเกษตรสารนิเทศ

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑-๐๘๕๙ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๒๘๗๑ www.moac.go.th

๑) หัวข้อเรื่อง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

๒) ที่มา / หลักการ / ความสำคัญของเรื่อง / ปัญหาที่ผ่านมา

ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรไทยประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการผลิตที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรทำการผลิตมีรายได้น้อยไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรจึงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางการเงินมาก ไม่สามารถใช้นี้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรในส่วนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนและเหลือพอในการส่งชำระหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขึ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกร

๓) การดำเนินการ / ผลการดำเนินงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)

โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๒,๕๙๕,๖๔๐ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความซ้ำซ้อนกับโครงการของภาครัฐที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อน สำหรับส่วนที่เหลือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๔) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๒,๕๙๕,๖๔๐ บาท เพื่อดำเนินการในส่วนที่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร และความซ้ำซ้อนกับโครงการของภาครัฐที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันแล้ว และมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อน สำหรับส่วนที่เหลือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรราย ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงแรงงาน

กรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔๘๘๓๓๒

๑) หัวข้อเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ แก้นั้นนอกระบบผู้ใช้แรงงาน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ แก้นั้นนอกระบบผู้ใช้แรงงาน

ปัญหานั้นนอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้ ขณะเดียวกันก็สร้างให้เกิดปัญหาสังคมควบคู่กันไปด้วย ข้อสันนิษฐานส่วนใหญ่เกิดจากการที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต้องไปกู้หนี้ยืมสินและเกิดจากความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนั้นการแก้ปัญหานั้นนอกระบบจึงต้องทำแบบบูรณาการ

ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากก็ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ มีหนี้สินจนส่งผลกระทบต่อการทำงาน ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานต้องออกจากงานกระทันหันเพื่อหลบหนีเจ้าหนี้

กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน ได้นำออมทรัพย์พระราชในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้สิน ในรูปแบบของการจัดทำบัญชีครัวเรือนแยกแยะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น วางแผนในการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างรอบคอบมีเหตุผล ซึ่งปัญหาของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายมากกว่ารายรับ และใช้จ่ายด้วยความรู้สึกมากกว่าความจำเป็น และความต้องการจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนสูงของภาคธุรกิจก็คือค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคอยากซื้อ การที่เรารู้เท่าทันความต้องการของตนเองรู้เท่าทันการตลาดก็จะเป็นภูมิคุ้มกันจากการใช้จ่ายเกินความจำเป็นซึ่งนำไปสู่การเป็นหนี้ได้

นอกจากนี้การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่ง ที่กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแหล่งออมทรัพย์และหลักประกันในอนาคตของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ และในกรณีที่มีความขัดสนหรือความจำเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายผู้ใช้แรงงานก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการที่ตนเองเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูก ซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ

ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว จำนวน ๖๐๗ แห่ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งเป้าหมายจะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการอีก ๓๐ แห่ง ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มียอดเงิน ๓๙๐ ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ รวม ๒๘๙ สัญญา เป็นเงินกว่า ๒,๒๖๐ ล้านบาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์กว่า ๒.๔ แสนคน อย่างไรก็ตามหากนายจ้างให้ความสำคัญกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแล้ว ลูกจ้างเองก็ต้องให้ความสำคัญและตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้สินของตนเอง ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการอยู่ที่การออม เพราะเมื่อลูกจ้างมีเงินออมก็แสดงว่าสามารถแก้ปัญหานั้นนอกระบบได้แล้ว

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงพลังงาน

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมธุรกิจพลังงาน

๑) หัวข้อเรื่อง ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย

๒) ที่มา / หลักการ / ความสำคัญของเรื่อง / ปัญหาที่ผ่านมา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญในปัจจุบัน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร การพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม และในรถยนต์ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ขนส่งสะดวกไม่เปลืองพื้นที่เก็บและที่สำคัญคือเผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงที่ไวไฟมากถูกเก็บไว้ในภาชนะ โดยการอัดให้เป็นของเหลว

ภายใต้ความดันสูง ภาชนะและอุปกรณ์จึงต้องรับแรงดันของก๊าซได้โดยปลอดภัย ดังนั้น ประชาชนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการใช้ก๊าซอย่างถูกวิธี โดยเริ่มจากการตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธี

๑. การตั้งถังก๊าซหุงต้ม ต้องตั้งบนพื้นราบและแข็งแรงเพื่อไม่ให้ถังก๊าซเอียงหรือล้ม และควรห่างจากเตาประมาณ ๑.๕ - ๒.๐ เมตร

๒. การตั้งถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นบริเวณที่เคลื่อนย้ายเข้า - ออกสะดวก และมีการระบายอากาศดี

๓. ห้ามตั้งถังก๊าซหุงต้มในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซหนักกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วของก๊าซอาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ เพราะก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำและไม่ควรตั้งถังก๊าซหุงต้มในที่เปียกชื้น เพราะอาจทำให้เกิดสนิมและผุกร่อนได้

๓) การดำเนินการ / ผลการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา

๑. จัดทำเอกสารการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (LPG) เพื่อแนะนำวิธีการใช้อย่างปลอดภัย

๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ หรือ Infographic ผ่านช่องทาง Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ

๔) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา

กรมธุรกิจพลังงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการเก็บรักษา และการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้มีความปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับประชาชนผู้ใช้ก๊าซหุงต้มให้เข้าใจถึงอุปกรณ์ วิธีการตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย เพื่อเป็นการช่วยลดอันตรายในการใช้ก๊าซหุงต้มลง

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ / จะได้รับ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ (ถังก๊าซหุงต้ม) อย่างถูกวิธี

๖) ข้อความสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างไรให้ปลอดภัย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในครัวเรือน เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ง่าย สะดวก จึงนับได้ว่ามีคุณประโยชน์มากมาย แต่ถ้าผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องไม่มี ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่นำไปใช้ หากไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ดังนั้น การติดตั้งถังก๊าซหุงต้มควรมีระยะห่างจากเตาประมาณ ๑.๕ - ๒.๐ เมตร และวางในที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีการระบายอากาศดี ไม่ควรตั้งถังก๊าซหุงต้มในพื้นที่เปียกชื้นและห้ามตั้งถังก๊าซหุงต้มในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน เนื่องจากก๊าซมีน้ำหนักมากกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซอาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เพราะก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำ

ท่านสามารถติดตามการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย LPG safety ได้ที่ www.doeb.go.th หรือที่ facebook: กรมธุรกิจพลังงาน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ

ผู้ประสานงาน เพชรพรพร ลาภไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร ๐๒๕๙๑๘๖๑๒-๓

๑) หัวข้อเรื่อง เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลที่เชื่อถือ
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพื่อความสะอาดและปลอดภัย ดังนี้

หลักการเลือกซื้อ

- ปลา ต้องมีลักษณะเนื้อแน่น กดไม่บวม ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เกร็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก
เพราะอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อปลาได้ง่าย
- ปู ตาต้องใส ขาต้องติดตัวปูครบทุกขา
- กุ้ง หัวต้องใส หัวกับตัวต้องติดกันแน่น
- แมงดาทะเล มี ๒ ชนิด

๑. แมงดาจาน เป็นแมงดาไม่มีพิษ สามารถรับประทานได้ สังเกตที่หางจะเป็นสามเหลี่ยม

๒. แมงดาถ้วย แมงดาไฟ หรือเหรา เป็นแมงดาที่มีพิษ ไม่ควรรับประทาน สังเกตที่หางจะกลม

**ต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นแมงดาที่กินได้หรือไม่ได้ หากแยกไม่ออก ไม่ควรกิน อาจเสี่ยงได้รับพิษและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

- แมงกะพรุนที่รับประทานได้ มี ๒ ชนิด

๑. แมงกะพรุนหนัง

๒. แมงกะพรุนจาน

**ส่วน แมงกะพรุนไฟ ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด เพราะมีพิษและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ทั้งนี้ อาหารทะเลทุกชนิด ต้องผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อนก่อนรับประทาน หากรับประทานไม่ทัน
ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการเน่าเสีย

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ

ผู้ประสานงาน เพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๓

๑) หัวข้อเรื่อง สักเกตน้ำแข็งก่อนซื้อ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สักเกตน้ำแข็งก่อนซื้อ

กรมอนามัยออกเตือนประชาชนในช่วงหน้าร้อน อากาศร้อนอบอ้าว ประชาชนมักนิยมซื้อน้ำแข็ง
มาไว้ติดบ้าน เพื่อดับกระหาย คลายร้อน แต่ถ้าน้ำแข็งที่ซื้อมาบริโภคไม่สะอาด อาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ส่งผลให้เกิดโรคได้ กรมอนามัย โดยกระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนควรสักเกตน้ำแข็งก่อนซื้อ ดังนี้

๑. สักเกตภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ต้องมีการแสดงฉลากการรับรองมาตรฐานจาก อย. และ จีเอ็มพี
๒. กรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ต้องสะอาด สักเกตจาก ถูแบบใส ไม่มีสีสั่น ไม่ใช่ถูหรือ
กระสอบที่ผ่านการใช้งาน หรือบรรจุสารเคมีมาก่อน
๓. ควรแยกถังแช่ผัก เนื้อสัตว์ เครื่องดื่มต่าง ๆ จากน้ำแข็งเพื่อการบริโภค
